

Một vài vấn đề cần làm rõ trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận về “chia sẻ trong hội nhóm”

Trong thời gian qua, khi tiếp xúc với một số anh chị em, chúng tôi nhận được một số thắc mắc, xin được đưa ra ý kiến để chúng ta cùng bàn thảo luôn nhé.

1/Khi đọc phúc âm trong buổi hội nhóm, có phải chúng ta sẽ chia sẻ cảm nghiệm về đoạn phúc âm đó không? Nếu không tại sao lại có phần đọc Phúc âm trong hội nhóm?

- a/ Chia sẻ trong hội nhóm là chia sẻ những gì tôi đã nhận thức được qua tình yêu Chúa ban và cũng chính tình yêu ấy thúc đẩy tôi có những việc làm cụ thể. Việc chia sẻ ấy cần phải có sự chuẩn bị ở nhà trước qua cầu nguyện, chứ không phải là một tư tưởng bộc phát. Chia sẻ về sự thành công hay thất bại của công việc không quan trọng bằng nói về động lực do tình yêu Chúa thúc đẩy để tôi làm công việc ấy.

Thí dụ cũng là việc đóng góp tiền cho một hội bác ái, nhưng đóng bao nhiêu, hội bác ái làm công tác gì, thì không quan trọng bằng vì ý muốn chia sẻ những gì Chúa ban cho người kém may mắn và vì yêu mến Thiên Chúa nên tôi đã đóng góp. Tôi đã phải vượt qua chính mình như thế nào để đi đến quyết định đó, phải thuyết phục gia đình ra sao để việc đóng góp như thế là một hồng ân cho gia đình, là cơ hội cho mọi thành viên cùng chia sẻ, chứ không là nguyên nhân cho những bất đồng trong gia đình.

Hay là khi tôi yêu một người, chẳng phải vì người ấy đáng yêu hay tôi yêu người ấy vì nhắm tới cái lợi lộc gì cho chính tôi, nhưng bởi Thiên Chúa là tình yêu, tôi yêu Chúa, Chúa yêu hết mọi người và tôi cũng yêu mọi người vì tôi muốn phản ánh tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi.

- b/ Như chúng ta đều biết Thánh thể và Lời Chúa là chính Chúa Kito, vì thế đọc phúc âm là dấu chỉ Thiên Chúa cùng hiện diện với chúng ta. Nếu chúng ta cùng ý thức về sự hiện của Chúa khi chúng ta hội nhóm, thì không nhất thiết phải đọc phúc âm trong buổi họp nhóm. Cũng vì lý do đó mà trước đây trong sách hội nhóm có phần phúc âm, nay sách mới sửa đổi lại không có phần này.

2/Trong sách hội nhóm có giờ tông đồ và một số kinh khác, có cần phải theo đúng như thế không?

-Mục đích của hội nhóm là giúp chúng ta thăng tiến đời sống thiêng liêng, hoán cải liên tục và trở nên người tín hữu đích thực. Vì thế giờ tông đồ hay các kinh khác chỉ là tùy chọn, không bắt buộc, miễn là buổi hội nhóm đem lại như mục đích của nó. Không nên biến buổi hội nhóm thành giờ cầu nguyện. Có nhiều anh chị cho biết là buổi hội nhóm của họ đã biến thành buổi đọc kinh mân cô hay chiếu video bài giảng tĩnh tâm. Những việc làm đạo đức như thế rất tốt nhưng không đúng với tinh thần và mục đích của buổi hội nhóm.

3/ Vai trò của người điều họp nhóm như thế nào trong chia sẻ nhóm?

Thường thì chúng ta chọn người điều họp nhóm theo cách luân phiên, và chủ nhà là người điều họp cho buổi hội nhóm tại nhà mình hay đến lượt mình. Người điều họp duy trì thời lượng chia sẻ từ 3-5 phút. Có thể phần chia sẻ sẽ theo tinh thần tự nguyện, nhưng người điều họp có thể mời từng người, ai chưa sẵn sàng thì mời người kế tiếp, người nào nói quá dài và lạc đề thì khéo léo nhắc nhở. Tuy nhiên tinh thần cùng làm, cùng quy về một mục đích chung trong sự chân thành, bạn bè thân thiết và tôn trọng luôn được đề cao trong buổi hội nhóm.

4/Có nên chấp nhận người khác vào họp với nhóm không vì lý do chia sẻ trong hội nhóm?

Để có thể thoải mái chia sẻ thì không nên có người ngoài vào hội nhóm. Những nhóm mới cần người trợ tá hướng dẫn, nhưng người trợ tá phải biến mình thành người của nhóm chứ không phải là người ngoài và đến với nhóm sau một thời gian thích hợp thì nên rút lui để nhóm tự sinh hoạt riêng.

Có nhiều nhóm thỉnh thoảng muốn mời anh chị em trong VPDH đến với nhóm thì đây là một vấn đề tế nhị và người được mời phải quen biết, thân thiết với tất cả các nhóm viên và phải được sự đồng ý của mọi nhóm viên. Tuy nhiên dù người được mời là ai, cũng rất dễ làm phai loãng không khí chân thành thoải mái của buổi chia sẻ.

5/Đề tài “ chia sẻ trong hội nhóm” thực sự mang lại lợi ích cho các buổi hội nhóm, nhưng chỉ có những anh chị tham dự TLĐ mới có cơ hội bàn thảo, làm thế nào để truyền đạt tới các nhóm trong toàn thể PT?

Mục đích của TLĐ là cùng bàn thảo về những vấn đề mà PT quan tâm, nhưng làm sao quảng bá cho mọi người cách “ chia sẻ trong hội nhóm” thì lại là một bước khác. Có lẽ sẽ qua chính mỗi người chúng ta là những người cũng có nhóm riêng, rồi qua các đại hội Ultreya, qua truyền thông, qua website...

6/Tóm lại việc chia sẻ nhóm sẽ đem lại kết quả thiêng liêng nếu chúng ta cậy dựa vào ơn Chúa qua cầu nguyện. Đây là một việc làm tốt đẹp mà nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình thì sẽ không bao giờ làm được vì tự chúng ta, là những người tội lỗi, chúng ta sẽ chẳng là được điều gì tốt lành.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con để chúng con được yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Giuse Thẩm Nguyễn